

Số: /BC-TTr

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Văn bản số 991/UBND-TCDC ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

##### 1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan những văn bản QPPL mới của Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh... Thường xuyên cập nhật những văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành lên trong thông tin điện tử của cơ quan và trả lời kịp thời những thắc mắc, yêu cầu của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

Thanh tra tỉnh chủ động cung cấp thông tin rộng rãi về những văn bản QPPL thuộc lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ chủ trì trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để toàn thể cán bộ công chức, người lao động nghiên cứu và tham gia ý kiến như: góp ý dự thảo Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện; dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022...

Ngày 29/3/2024 Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Thanh tra tỉnh đăng tải Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để các đơn vị, cá nhân theo dõi và thực hiện.

##### 2. Công tác rà soát và xây dựng văn bản QPPL

Thanh tra tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện Luật, Nghị định và Thông tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành và tham mưu UBND tỉnh các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Hà Nam.

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Hà Nam.

### **3. Công tác kiểm tra văn bản QPPL**

Công tác kiểm tra văn bản được triển khai thường xuyên, liên tục, theo quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến các văn bản QPPL thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong quá trình xây dựng văn bản QPPL, cơ quan luôn tuân thủ đúng quy trình, nâng cao trách nhiệm của các phòng, cá nhân trong việc nghiên cứu soạn thảo văn bản dự thảo, thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình trong việc lấy ý kiến các tổ chức, cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; trình cơ quan chuyên môn thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

### **4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính**

Hiện nay, Thanh tra tỉnh có 09 thủ tục hành chính: Thủ tục Tiếp công dân; Xử lý đơn thư; Giải quyết tố cáo; Giải quyết khiếu nại (lần đầu); Giải quyết khiếu nại (lần hai); Kê khai tài sản, thu nhập; Xác minh tài sản, thu nhập; Tiếp nhận yêu cầu giải trình; Thực hiện việc giải trình. Trong 6 tháng đầu năm cơ quan Thanh tra tỉnh không phát sinh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

### **5. Tổ chức, cán bộ pháp chế**

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Nam, theo đó Thanh tra tỉnh có Văn phòng và 04 phòng Nghiệp vụ, theo đó công tác pháp chế của cơ quan do Văn phòng phụ trách, giao cho 01 đồng chí công chức đảm nhiệm. Cán bộ làm công tác tư pháp của cơ quan chưa có trình độ chuyên môn về Luật, làm việc kiêm nhiệm, không chuyên trách.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024**

Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức và người lao động trong công tác tư pháp. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL.

Tiếp tục rà soát các TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tư pháp.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thanh tra tỉnh./.

*Nơi nhận:*

- Sở Tư pháp;
- Lưu VT.

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Minh Đức**